
ดาวรุ่งหมอรามาฯ
“น้องแมค” ศุภวิชญ์ เจษฎาชัย 

 คอลัมน์ Education Talk ฉบับน้ีเราขอแนะนำาให้

รู้จักกับ “น้องแมค” นายศุภวิชญ์ เจษฎาชัย  นักศึกษาแพทย์

ช้ันปีที่ 6 คนเก่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับพระราชทุนโครงการเยาวชนสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหิดล ประจำาปี 2556 ซึ่งเป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้

เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำาเนินตาม

รอยเบือ้งพระยคุลบาท สมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม 

พระบรมราชชนก ในการสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวล

มนุษยชาต ิผูไ้ดรั้บพระราชทานทนุจะไดม้โีอกาสไปศกึษาวจิยัและ

อบรมในสถาบนัตา่งประเทศ ซึง่หลงัจากเสรจ็สิน้การศกึษาแลว้ จะ

ต้องกลับมาปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและ

              วงการแพทย์ไทยต่อไป

 “น้องแมค” ได้เล่าให้ฟังถึงทุนท่ีได้

รับ ภายหลังเสร็จสิ้นจากการบรรยายหัวข้อ 

“เตรียมตัวสู่โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหิดล” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่าน

มาว่า

Education
Talk ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ



 “ทุนนี้ เป็นทุนที่ ให้กับนักศึกษาแพทย์ที่สนใจทำา

โครงการในอนาคตเพือ่เปน็ประโยชนต์อ่ประเทศชาต ิอย่างแรก

ที่ต้องเตรียมคือ ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เคยทำาและโครงการ

ที่สนใจที่จะไปศึกษาในต่างประเทศเพื่อต่อยอดและช่วยเหลือ

ระบบสาธารณสุขของไทย ทุนนี้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นคนเก่ง 

แตจ่ะเนน้วา่ตอ้งเป็นคนดแีละทำาประโยชนใ์หแ้กส่งัคม เปน็คน

มแีนวคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการมองเหน็ปญัหาของประเทศชาติ

และกลบัมาเพ่ือแก้ไขปญัหานัน้ๆ ครบั ตอ้งเปน็คนสนใจในเรือ่ง

ที่ต้องการศึกษาอย่างจริงจัง รักที่จะทำากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

รักที่จะทำากิจกรรมเพื่อคนอื่น ไม่ได้กำาหนดเกรดขั้นต่ำา ไม่เคย

กำาหนดเลย แตจ่ะดวูา่  เราเคยทำาอะไรใหก้บัคณะฯและประเทศ

ชาติบ้าง”

ช่วยแนะนำาโครงการที่ตั้งใจไปศึกษาหน่อยค่ะ

 “โครงการของผม ตั้งใจจะทำาในเรื่องระดับของ

วิตามินดีในเลือดสัมพันธ์กับการรักษาหรือความสำาเร็จของ

การรกัษาวณัโรค เพราะคดิวา่วณัโรคยงัเปน็ปญัหาสำาคญัของ

ประเทศไทย ซึ่งต้องการ การแก้ไข ก็คิดว่าถ้าไปศึกษาเรื่องนี้

กลับมา ในอนาคตก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องวัณโรคของไทยได้

ครับ”

อยากให้ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจอยากสมัครทุนนี้บ้าง 

 “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี เป็นทั้งคนดีและคน

เก่งอยู่แล้ว ถ้าน้องๆ สนใจก็คิดว่า ทางคณะฯ ก็พร้อมท่ีจะ

สนับสนุน มอีาจารย์เกง่ๆ และแพทย์เกง่ๆ มากมายทีพ่รอ้มจะ

ให้คำาปรกึษาเรือ่งโครงการ ขอแคเ่พยีงสนใจและรกัในสิง่ทีท่ำา

จริงๆ ก็คิดว่าน้องๆ หลายคนก็จะมีโอกาสได้รับพระราชทาน

ทุนโครงการนี้เหมือนกันครับ”

 ทมีงานนติยสาร @Rama ขอแสดงความยินดกีบัน้อง

แมค นศพ.ศภุวชิญ ์เจษฎาชยั ดว้ยนะคะ ถอืไดว้า่เปน็เยาวชน

ตัวอย่างที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดีอีกคนหนึ่งบนเวทีระดับชาติเลยค่ะ


